

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร)	<p>๑. ใช้ Model ลดความเหลื่อมล้ำ ๒๕๖๓ นำข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๒ มาใช้เป็นฐานข้อมูล บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย</p> <p>๒. จัดทำแผนการพัฒนากลุ่ม พัฒนาคน สนับสนุนความรู้และทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายด้านเกษตรและอาชีพ</p> <p>๓. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>- ประเมินผลกระทบการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับแผน สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน เช่น การตลาดออนไลน์ เพิ่ม Platform ช่องทางการจำหน่าย ขอความร่วมมือจากเพจต่าง ๆ ของจังหวัด และอำเภอการเพิ่มโปรโมชัน บริการเดลิเวอรี่</p>	
๒.	โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๑. สร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ในการประชุมต่าง ๆ</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ เช่น มหกรรมรวมพลคนสร้าง โคนง นา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตน สร้างชุมชน รักสิ่งแวดล้อม</p> <p>เดินตามรอยพ่อ ปลุกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โคนง นา โมเดล จัดกิจกรรม “หัวปิ่นโต เอามื้อสามัคคี” ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ</p> <p>๓. สร้างแกนนำ/ ผู้สนใจร่วมโครงการฯ เข้าฝึกอบรม และขยายผลพัฒนาตนเองสร้างเครือข่าย มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคีศึกษาดูงานครอบคลุมทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ออฟไลน์</p> <p>๔. จัดทำฐานข้อมูลเป้าหมายปี ๒๕๖๓ เตรียมขยายผลการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น (บ้านน้อง) และเตรียมข้อมูลขับเคลื่อนโครงการฯ โดยใช้ข้อมูล จปฐ./ กชช ๒ ค./ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการ</p> <p>๕. รณรงค์การขับเคลื่อนกิจกรรม QUICK WIN ๙๐ “ปลุกผักสวนครัวสร้างความมั่นคง ทางอาหาร” โดยเน้นบ้านผู้นำ เช่น ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. เป็นหลัก</p> <p>๖. รายงานความก้าวหน้าโครงการ และให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นจริง นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๗. จัดทำแผนการสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนงาน</p> <p>๘. การจัดกิจกรรมรวมคน ให้เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙๑๙)</p>	

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสปปราบ

